



Title :	ชมรมปณิธานหมอเจ้าฟ้า มฟล. ลงพื้นที่กิจกรรมสุขภาพชุมชน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์ กว๋ถิ่นเมือง
Date :	เดือน เมษายน 2559 หน้า 2.

ชมรมปณิธานหมอเจ้าฟ้า มฟล. ร่วม พอ.สว. ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพชุมชน พร้อมพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนท่าไกล



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา นาคณาจารย์และนักศึกษาจากหลายสาขาวิชาด้านสุขภาพ จากชมรมปณิธานหมอเจ้าฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทำกิจกรรมใน โครงการตามรอยพระราชบิดาอาสาพัฒนาพื้นที่ท่าไกลและสร้างห้องปฐมพยาบาลให้น้อง ครั้งที่ 5 ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ในโรงเรียนที่ท่าไกล รวมทั้งออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย ตรวจและรักษาสุขภาพเบื้องต้น และให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือก เช่น การนวดแผนไทย การฝังเข็ม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดาในการส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดยให้นักศึกษานำความรู้และทักษะทางวิชาชีพไปใช้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ในรูปแบบของการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ นอกจากเป็นการฝึกประสบการณ์การทำงานให้แก่เหล่านักศึกษาที่ได้จากการลงพื้นที่จริงแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการนำองค์ความรู้ ออกไปรับใช้สังคม และต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนที่ขาดแคลนการส่งเสริมดูแลสุขภาพ

นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนริมโขงวิทยา บ้านหาดบ้าย โดยเฉพาะห้องปฐมพยาบาลให้มีมาตรฐาน สนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ มีบรรยากาศห้องเรียนที่เหมาะสมในการเรียนการสอน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มในการพัฒนาด้านต่าง คือ กลุ่มที่ 1 ฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มที่ 2 พัฒนากฎมิตต์และอาคารเรียน กลุ่มที่ 3 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และ กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ นับเป็นการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เหล่านักศึกษาด้วย